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- ตรวจแล้ว 
๑(ลงชื่อ)................................  
๒(ลงชื่อ) ............................... 
๓(ลงชื่อ)................................ 
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปีพุทธศักราช 2560 
วันอังคาร  ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. 
ณ หอประชุมธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง 

ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล 
1 นายปิยะ   เจียรัมย์ ประธานสภา   ปิยะ   เจียรัมย ์
2 นายประจวบ ชอบใจ รองประธานสภา  ประจวบ ชอบใจ 
3 นายสุธ ี ใหญ่เลิศ สมาชิกสภา หมู่ที่ 1  สุธ ี ใหญ่เลิศ 
4 นายจีระวัฒน์    อิศรางกูล ณ อยุธยา สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 จีระวัฒน ์ อิศรางกูล ณ อยุธยา 
5 นายช้อย จากรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 3  ช้อย จากรัมย ์
6 นายมาน โกยรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 3  มาน โกยรัมย ์
7 นางวราพร เพลียสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 4  วราพร เพลียสันเทียะ 
8 นายสุพัน จารึกรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 5  สุพัน จารึกรัมย ์
9 นางสาวชุติกาญจน์ ทะเรืองรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 ชุติกาญจน์ ทะเรืองรัมย์ 
10 นายบุญเกิด เมืองสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 6  บุญเกิด เมืองสันเทียะ 
11 นายประทีป  ไกลกลางดอน สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 ประทีป ไกลกลางดอน 
12 นายถนอม  ท้าวพยุง สมาชิกสภา หมู่ที่ 7  ถนอม ท้าวพยุง 
13 นายทองสุข อุปวงษา สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 ทองสุข อุปวงษา 
14 นายต่อน ทินปราณี สมาชิกสภา หมู่ที่ 8  ต่อน ทินปราณ ี
15 นายบุญเรือง ไชยสุข สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 บุญเรือง ไชยสุข 
16 นายกิตติกร แกล้วกล้า สมาชิกสภา หมู่ที่ 9  กิตติกร แกล้วกล้า 
17 นายทองค า สงพระ สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 ทองค า สงพระ 
18 นายบุญเลิศ ศิลากุล สมาชิกสภา หมู่ที่ 10  บุญเลิศ ศิลากุล 
19 นายประพร วันทุมมา สมาชิกสภา หมู่ที่ 10  ประพร วันทุมมา 
20 นางสาวส าเภา เจียมรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 11  ส าเภา เจียมรัมย ์
21 นายบุญเลิศ ดาทอง สมาชิกสภา หมู่ที่ 12  บุญเลิศ ดาทอง 
22 นายสมโชค สืบสาย สมาชิกสภา หมู่ที่ 12  สมโชค สืบสาย 
23 นายบุญมี หอมเนย สมาชิกสภา หมู่ที่ 13  บุญมี หอมเนย 
24 นายการ เจิงรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 14  การ เจิงรัมย ์
25 นายทองพูน ทัศนะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 14  ทองพูน ทัศนะ 
26 นายปลั่ง เจียนรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 15  ปลั่ง เจียนรัมย ์
27 นางปิยะดา ธณเตชทัต เลขานุการสภา อบต.  ปิยะดา ธณเตชทัต 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายค าพอง พันธ์ศรี สมาชิกสภา หมู่ที่ 13 
๒. นายธงพล จากรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 15 
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- ตรวจแล้ว 
๑(ลงชื่อ)................................  
๒(ลงชื่อ) ............................... 
๓(ลงชื่อ)................................ 
 ผู้เข้าร่วมประชุม  

 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

เลขานุการสภา  – เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทองทุกท่าน การ
ประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปีพุทธศักราช 
2560 บัดนี้ ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภาได้เปิดการประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

          ประธานจุด ธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัยเรียบร้อยแล้ว ได้เปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
ประธานสภา - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชักหรือการแสดงธงชาติ และธง

ต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2560 (รายละเอียดตามหนังสืออ าเภอ
เมืองบุรีรัมย์ ที่ บร0118/ว601 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ) 

- ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 

 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล 

1 นายชาตร ี ท้าวพยุง นายก อบต.บัวทอง  ชาตรี ท้าวพยุง 

2 นายธนวัฒน์ จากธนรัมย์ รองนายก อบต.บัวทอง ธนวัฒน์ จากธนรัมย์ 

3 นายสุรินทร ์ ทินนะรัมย ์ รองนายก อบต.บัวทอง  สุรินทร ์ ทินนะรัมย ์

4 นางสาววิภาฤดี จะรักษ์รัมย ์ เลขานุการนายก วิภาฤด ี จะรักษ์รัมย ์

5 นายสุวัฒน ์ จิตตวิวัฒนา รองปลัด อบต.บัวทอง  สุวัฒน์ จิตตวิวัฒนา 

6 นางสาวดารารัตน ์ ละว้า หัวหน้าส านักปลัด (เจ้าหน้าท่ีสภา) ดารารัตน ์ ละว้า 

7 นายสุรสิทธ์ิ อุปฮาด นักทรัพยากรบุคคล(เจ้าหน้าท่ีสภา) สุรสิทธ์ิ อุปฮาด 

8 นางสาวปรียานุช พัฒนชัย นักจัดการงานท่ัวไป (เจ้าหน้าท่ีสภา)  ปรียานุช พัฒนชัย 

9 นางสาวสุธาทิพย ์ คงกะพี ้ ผช.นักวิเคราะห์ฯ (เจ้าหน้าท่ีสภา)  สุธาทิพย์ คงกะพี ้

10 นางณัฏฐนันท์ เสียงวังเวง นักทรัพยากรบุคคล(เจ้าหน้าท่ีสภา) ณัฏฐนันท์ เสียงวังเวง 

11 นางบุษราภรณ ์ เจิงรัมย ์ พนักงานจ้างทั่วไป (เจ้าหน้าท่ีสภา)  บุษราภรณ ์ เจิงรัมย ์

12 นายวันชัย นครศร ี พนักงานจ้างทั่วไป (เจ้าหน้าท่ีสภา)  วันชัย นครศร ี

13 นายสมประสงค์ อามาตย์ ผู้อ านวยการกองช่าง สมประสงค ์ อามาตย์ 
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- ตรวจแล้ว 
๑(ลงชื่อ)................................  
๒(ลงชื่อ) ............................... 
๓(ลงชื่อ)................................ 
 ระเบียบวาระท่ี 2  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างการพิจารณา  

- ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตต ิ

ประธานสภา - ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2561 ได้แถลงประกอบรายงานการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

นายทองพูน ทัศนะ - เรียนประธานสภา กระผมนายทองพูน ทัศนะ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่าง  
ประธานคณะกรรมการ       ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561    
แปรญัตติ         ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่  3 คร้ังที่ 1 เม่ือวันที่ 11 

สิงหาคม 25 60 ได้มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 1  จ านวน 7 คน  ได้แก่  คนที่ 1 ได้แก่  นายสุธี ใหญ่เลิศ 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 ,คนที่ 2 ได้แก่   นางวราพร เพลียสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 , คนที่ 3 
ได้แก่ นางสาวชุติกาญจน์ ทะเรืองรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 ,คนที่ 4 ได้แก่ นายบุญเรือง ไชย
สุข สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 ,คนที่ 5 ได้แก่ นายกิตติกร แกล้วกล้า สมาชิกสภา หมู่ที่ 9, คนที่ 6 
ได้แก่นายบุญมี หอมเนย สมาชิกสภา หมู่ที่ 13, คนที่ 7 ได้แก่ นายทองพูน ทัศนะ สมาชิกสภา 
หมู่ที่ 14  และสภาได้ก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 
10 สิงหาคม 25 60 เวลา 1 6.30 น.  และแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอแปรญัตติได้ชี้แจงต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 1  
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น.   ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง นั้น 

 ผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 มีดังนี้ 
 1) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 256 1 ได้มีมติ
เลือกนายทองพูน ทัศนะ  สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  และเลือกนางสาวชุติกาญจน์ ทะเรือง
รัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 ท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 2) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ไม่มีผู้ใดได้รับแบบขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  
 3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256 1 ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว มีมติดังนี้ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นร่างข้อบัญญัติที่จัดท าโดยละเอียด รอบคอบ สม
เหตุผลแล้ว จึงเห็นควรให้คงรายการต่างๆไว้ตามร่างเดิมทุกประการ 

ที่ประชุม  - รับทราบ   
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- ตรวจแล้ว 
๑(ลงชื่อ)................................  
๒(ลงชื่อ) ............................... 
๓(ลงชื่อ)................................ 
 ประธานสภา - วาระท่ี 3 ขอมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 1
จ านวน  24 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี 3  เสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานสภา 3.1 ญัตติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2560 

- เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทองได้แถลงญัตติ 
นายก อบต.  - เรียน  ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง  มีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือให้การบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวทองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
จ าเป็นต้องโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน นั้น 

หลักการ 
 ขออนุมัติโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ดังนี้ 
โอนลด  จ านวน 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 735,900 บาท ได้แก่   
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู บ้านกันตง หมู่ที่ 7 (จากทุ่งนาทิศเหนือถึง
ทุ่งนาทิศใต)้ ตั้งไว้ 314,800.-บาท  
รายละเอียด – งานรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดรางระบายน้ า กว้าง 0.60 
ม. ยาว 162 ม.  ลึก 0.72 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 97.20 ตร.ม. 
- ป้ายโครงการ(ชนิดติดตั้งถาวร) จ านวน 1 ชุด 

 รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวทองก าหนด  
 โอนลดจ านวน 314,800 บาท  คงเหลือ 0 บาท 
 
 
 



[5] 
 

- ตรวจแล้ว 
๑(ลงชื่อ)................................  
๒(ลงชื่อ) ............................... 
๓(ลงชื่อ)................................ 
 นายก อบต.  -  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านเลขที่ 17/1 ถึงป้อมยามหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 5 บ้านรุนตะวันออก   ตั้งไว้ 178,710.- บาท  
รายละเอียด  - งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 88 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 352 ตร.ม. 
- ป้ายโครงการ(ชนิดติดตั้งถาวร) จ านวน 1 ชุด 
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวทองก าหนด 
 โอนลดจ านวน 128,000 บาท คงเหลือ 50,710 บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก บ้านตะเคียน หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนาย
สวัสดิ์ ถึงบ้านนายบัญชา) จ านวน 236,900.-บาท 

 รายละเอียด  - งานถมดิน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. หนาเฉลี่ย 1.20 
ม. หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,560 ลบ.ม. 

- งานหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 250 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 88 ลบ.ม. 

- ป้ายโครงการ(ชนิดติดตั้งถาวร) จ านวน 1 ชุด 
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวทองก าหนด 
โอนลดจ านวน 236,900 บาท คงเหลือ 0 บาท 
โอนเพิ่ม จ านวน 2 รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 679,700 บาท  ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง  
รายละเอียด - งานโครงสร้างอาคาร พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวทองก าหนด 
โอนเพิ่ม 442,800 บาท รวมงบประมาณหลังโอนเพ่ิม 499,000 บาท 
2. แผนงานเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง  
โอนเพิ่ม 236,900 บาท รวมงบประมาณหลังโอนเพ่ิม 461,120.74 บาท 

เหตุผล 
 เพื่อให้ การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง เป็นไปอย่าง
มีประสิทธภาพ  จึงจ าเป็นต้องโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 เพ่ือรองรับการด าเนินงานต่อไป 

ระเบียบ/กฎหมาย 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 จนถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณงาน 
คุณภาพงานเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น และข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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- ตรวจแล้ว 
๑(ลงชื่อ)................................  
๒(ลงชื่อ) ............................... 
๓(ลงชื่อ)................................ 
 นายก อบต.  – ดังนั้น  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง จึงเรียนเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติใน

การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง  

ประธานสภา - ให้ที่ประชุมอภิปรายก่อนลงมติ 

นายสุพัน จารึกรัมย ์ - เรียนประธานสภา กระผมนายสุพัน จารึกรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 โครงการก่อสร้าง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านเลขที่ 17/1 ถึงป้อมยามหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านรุน 
  ตะวันออก ได้ด าเนินการก่อสร้างไปเรียบร้อยแล้วด้วยงบประมาณโครงการยกระดับ   

ศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ งบประมาณ 
250,000 บาท 

นายสุธี ใหญ่เลิศ - เรียนประธานสภา กระผมนายสุธี ใหญ่เลิศ สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 ที่โอนเพิ่มมาใน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1  แผนงานเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง จ านวน 236,900 บาท 
  จะน าไปท าอะไรบ้างครับ  

นายทองค า สงพระ - เรียนประธานสภา กระผมนายทองค า สงพระ สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 ผมเห็นด้วยกับ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9  การต่อเติมอาคารส านักงาน อบต.บัวทอง เพราะปัจจุบันพื้นที่ส านักงานคับแคบมาก 

นายก อบต. - เรียนประธานสภา กระผมขอชี้แจงข้อซักถามดังนี้   
- รายการที่โอนเพ่ิมมาตั้งจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุ

ก่อสร้าง โอนมาเพ่ือใช้ในการซ่อมแซมระบบสาธารณูปการและระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบประปาหมู่บ้าน ถนนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝน
ท าให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในการเดินทาง 

- เมื่อต้นปีงบประมาณได้ขออนุมัติโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 เนื่องจากงบประมาณจากรัฐบาลยังไม่โอนเข้า
มา แต่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาถนนที่ได้รับความเสียหาย ประชาชนเดือดร้อน
ในการสัญจรจึงต้องโอนลดโครงการต่อเติมอาคารส านักงาน อบต.บัวทองก่อน และ
ได้ปรับย้ายโครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู บ้านกันตง หมู่ที่ 7 (จากทุ่งนาทิศ
เหนือถึงทุ่งนาทิศใต)้  และ โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก บ้านตะเคียน 
หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนายสวัสดิ์ ถึงบ้านนายบัญชา) ไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 เรียบร้อยแล้ว ถึงได้รับงบประมาณจากรัฐบาล
โอนเข้ามาภายหลัง ตอนนี้มีงบประมาณส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นการน าไปต่อเติมอาคารที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง ที่ปัจจุบันมีความแออัด และไม่มีพ้ืนที่จัดเก็บ
เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ของทางราชการได้อย่างเพียงพอ 

 

 



[7] 
 

- ตรวจแล้ว 
๑(ลงชื่อ)................................  
๒(ลงชื่อ) ............................... 
๓(ลงชื่อ)................................ 
 นายสมประสงค์ อามาตย์ - เรียนประธานสภา กระผมนายสมประสงค์ อามาตย์  ผู้อ านวยการกองช่าง ขอชี้แจง

ผู้อ านวยการกองช่าง   รายละเอียดโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงาน อบต.บัวทอง ดังนี้  

  งานโครงสร้างอาคาร พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม.  จะต่อเติมไปทางด้านหลัง
อาคารส านักงานหลังเดิม โดยมีพ้ืนที่ กว้าง 10 ม. ยาว 16 ม. ซึ่งจะมีเพียงโครงสร้าง
หลักของอาคาร  

ประธานสภา  – (ไม่มีผู้อภิปรายอีก) ขอมติอนุมัติโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในหมวด 

  ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในหมวด ครุภัณฑ์ ที่ดินและ  

  สิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน 22 เสียง งดออกเสียง     
  2 เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม 2 เสียง 

3.2 ญัตติขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ โดยขอมติเห็นชอบ 3 ประเด็น ดังนี้ 
3.2.1 ญัตติขอมติเห็นชอบว่า ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “ป่าหนองลุมปุ๊ก” 

ในพื้นที่ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง ซ่ึงปรากฏตามแผนผัง
การขอถอนสภาพที่ดินพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว 

3.2.2 ญัตติขอมติเห็นชอบให้ถอนสภาพการเป็นที่สมบัติของแผ่นดินส าหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน โดยประชาชนที่เคยใช้ประโยชน์ไม่เดือดร้อนและไม่
ขัดข้องให้ถอนสภาพ 

3.2.3 ญัตติขอมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง ใช้ท่ีดินตามความ
ประสงค์ที่ขอใช้ได้ 

ประธานสภา - ให้หัวหน้าส านักปลัดชี้แจงญัตติ 

นางสาวดารารัตน์ ละว้า - เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง  ดิฉันนางสาว
หัวหน้าส านักปลัด  ดารารัตน์ ละว้า ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด สืบเนื่องจากการขอใช้ที่  

สาธารณประโยชน์ “ป่าหนองลุมปุ๊ก” ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง เพื่อเป็น
ที่ตั้งของที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลบัวทอง สนามกีฬากลาง และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆของราชการ ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวทองได้ด าเนินการขอใช้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วย วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหา
ผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2550  ซึ่งเรื่องการขอใช้
ดังกล่าวจังหวัดบุรีรัมย์ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง ด าเนินการดังต่อไปนี้  
(1) ขอก าหนดโซนที่สาธารณประโยชน์เสนอต่อคณะกรรมการก าหนดความ

เหมาะสมการใช้ประโยชน์เพื่อให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์ระดับอ าเภอและ
ระดับจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นก่อนว่ามีความเหมาะสมจะใช้ประโยชน์ใน
ราชการหรือไม่ เพียงใด  
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- ตรวจแล้ว 
๑(ลงชื่อ)................................  
๒(ลงชื่อ) ............................... 
๓(ลงชื่อ)................................ 
 นางสาวดารารัตน์  ละว้า - (2) ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯและจัดประชาคมให้ราษฎรผู้เคยใช้  

หัวหน้าส านักปลัด    ประโยชน์ร่วมแสดงความคิดเห็นว่า สมควรให้มีการถอนสภาพหรือไม่ อย่างไร  

   โดยต้องมีมติเห็นชอบใน 3 ประเด็น ได้แก่    
2.1  ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “ป่าหนองลุมปุ๊ก” ในพ้ืนที่ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง ซึ่งปรากฏตามแผนผังการขอถอนสภาพ
ที่ดินพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว  
2.2 เห็นควร ให้ถอนสภาพการเป็นที่สมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้
ร่วมกัน โดยประชาชนที่เคยใช้ประโยชน์ไม่เดือดร้อนและไม่ขัดข้องให้ถอน
สภาพ 
2.3 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง ใช้ที่ดินตามความประสงค์ที่ขอ
ใช้ได ้

(3)  ขอรังวัดต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดท าแผนที่ท้ายพระราช  
กฤษฎีกาถอนสภาพฯ 

(4)  แสดงความประสงค์ขอถอนสภาพที่ดินต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 

จึงจ าเป็นต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550  ซึ่งจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
ดังกล่าวนี้ โดยการขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัว
ทอง ให้มีมติเห็นชอบให้ถอนสภาพที่ดินแปลงที่ขอใช้ ซึ่งพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์
ร่วมกันแล้ว และไม่ขัดข้องในการถอนสภาพที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลบัวทอง ใช้ที่ดินแปลงดังกล่าวในพ้ืนที่ที่ขอใช้ตามความประสงค์การ
ขอใช้ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง ได้ 

 ซึ่งตามแผนผังการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์แปลง “ป่าหนองลุมปุ๊ก” ตั้งอยู่
ที่ หมู่ที่ 1 บ้านสวายสอ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง ได้ขอใช้รวมทั้งสิ้น 
ประมาณ 122 ไร่ ประกอบไปด้วย บริเวณซึ่งเป็นที่ดินขององค์การบริหารส่วนต าบล
บัวทอง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง ,หอประชุมธรรมาภิ
บาลองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง ,สนามกีฬากลาง ,ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทองและบริเวณโดยรอบ  ,บริเวณท่ีตั้งตลาด
กลางขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง และสถานที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านไผ่ หมู่ที่ 2 ดังมีรายละเอียดตามแผนผังการขอถอน
สภาพ 
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- ตรวจแล้ว 
๑(ลงชื่อ)................................  
๒(ลงชื่อ) ............................... 
๓(ลงชื่อ)................................ 
 นายสมประสงค์ อามาตย์ - ได้อธิบายรูปแผนผังการขอถอนสภาพที่ดินที่องค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง ตาม 

ผู้อ านวยการกองช่าง  ประสงค์การขอใช้ ขนาด จ านวนพื้นที่ และแสดงภาพถ่ายทางอากาศ ดังนี้ 
๑. พ้ืนที่บริเวณท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง,หอประชุมธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง , สนามกีฬากลาง ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลบัวทอง และศูนย์ อปพร. พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 101 ไร่ 
๒. พ้ืนที่บริเวณตลาดกลาง ประมาณ 19 ไร่ 
๓. พ้ืนที่บริเวณระบบประหมู่บ้าน บ้านไผ่ หมู่ที่ 2 ประมาณ 2 ไร่  

ที่ประชุม - รับทราบ ไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือสอบถาม 

ประธานสภา - เมื่อไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ผมขอมติเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวนี้ โดยขอมติเห็นชอบ  
  3 ประเด็น ด้วยกัน 

3.2.1 ญัตติขอมติเห็นชอบว่า ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “ป่าหนองลุมปุ๊ก” ใน
พื้นที่ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง ซ่ึงปรากฏตามแผนผังการขอ
ถอนสภาพที่ดินพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ จ านวน 24 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

3.2.2 ญัตติขอมติเห็นชอบให้ถอนสภาพการเป็นที่สมบัติของแผ่นดินส าหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน โดยประชาชนที่เคยใช้ประโยชน์ไม่เดือดร้อนและไม่
ขัดข้องให้ถอนสภาพ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ จ านวน 24 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

3.2.3 ญัตติขอมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง ใช้ท่ีดินตามความ
ประสงค์ที่ขอใช้ได้ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ จ านวน 24 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ  

นางสาวดารารัตน์ ละว้า - 4.1โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นโดย  

หัวหน้าส านักปลัด  มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประชุมสภา การเลือกตั้งท้องถิ่น จัดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 
ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2560 จ านวน 5 คน และสามารถ เบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
ได้  

ประธานสภา - สอบถามความเห็นของที่ประชุม  
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- ตรวจแล้ว 
๑(ลงชื่อ)................................  
๒(ลงชื่อ) ............................... 
๓(ลงชื่อ)................................ 
 นายบุญเกิด เมืองสันเทียะ - เรียนประธานสภา กระผมนายบุญเกิด เมืองสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 การ 

สมาชิกสภา หมู่ที่ 6   เดินทางไปอบรมในต่างจังหวัดก็เป็นประสบการณ์ท่ีดีในการแลกเปลี่ยนความรู้กับต่าง  
  พ้ืนที่ แต่ผมคิดว่าจะไม่สะดวกในการเดินทาง ผมขอเสนอให้จัดอบรมท่ี อบต.บัวทอง  
  จะดีกว่าครับ  และขอฝากเรื่องให้เพ่ิมพัดลมด้วย เพราะอากาศร้อน 

นางสาวชุติกาญจน์ ทะเรืองรัมย ์ - เรียนประธานสภา ดิฉันนางสาวชุติกาญจน์ ทะเรืองรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 ถ้า
สมาชิกสภา หมูที่ 5   สมาชิกสภาทุกคนได้ไปพบปะคนต่างถ่ินบ้างก็ดี ได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  
  แต่บางท่านอาจจะติดภารกิจ ไม่สะดวกในการเดินทาง ดิฉันจึงเห็นด้วยกับท่าน  
  สมาชิกหมู่ท่ี 6 ว่าให้จัดที่ส านักงาน อบต.บัวทอง จะสะดวกที่สุด สมาชิกทุกท่านก็จะ  
  ได้เข้ารับการอบรมครบ  

นายทองพูน ทัศนะ - เรียนประธานสภา กระผมนายทองพูน ทัศนะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 การเดินทางไป
สมาชิกสภา หมู่ที่ 14  อบรมที่จังหวัดอุบลราชธานี ผมคิดว่าไม่สะดวกเพราะช่วงนี้เป็นฤดูท าการเกษตร ถ้า  
  จัดที่โรงแรมก็คงไม่เหมาะสมและสิ้นเปลืองงบประมาณ จัดที่ส านักงาน อบต.บัวทอง  
  ดีกว่า ฝ่ายปกครองเข้าร่วมอบรมด้วยก็ดีครับ จะได้รับรู้กระบวนการด าเนินงานของ  
  ฝ่ายการเมืองและฝ่ายปกครอง  
นายก อบต. - เรียนประธานสภา เรื่องการจะอบรมพร้อมกับฝ่ายปกครองนั้น โดยปกติแล้วจะจัด 
  แยกกันกับฝ่ายการเมือง แต่ส าหรับพื้นที่ต าบลบัวทองของเรา คงไม่มีปัญหา  

- วันและเวลา ต้องให้เจ้าหน้าที่ประสานกับวิทยากรให้เรียบร้อย แล้วจะท าหนังสือแจ้ง
ไปอีกครั้ง 

- ขอให้ทุกท่านมาอบรมให้ครบ ฝากเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องเครื่องเสียงด้วย ตอนซ้อม
อาจจะใช้งานได้ดี แต่พอถึงงานจริงกลับใช้ไม่ได้ 

ประธานสภา -  (ไม่มีผู้ใดเสนออีก) ขอมติเห็นชอบให้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิก 

  สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง  

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบให้จัดการฝึกอบรมฯ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง  
  จ านวน 24 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  

นางสาวชุติกาญจน์ ทะเรืองรัมย์  - เรียนประธานสภา ดิฉันนางสาวชุติกาญจน์ ทะเรืองรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 5  ดิฉันขอ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5   ประชาสัมพันธ์งานกฐินของวัดบ้านรุนตะวันออก ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน  
  2560 นี้ โดยเรียนเชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มาเปิดพิธี  

- บริเวณริมทางเข้าหมู่บ้าน สายบ้านตะเคียน - บ้านสุขสวัสดิ์ – บ้านรุนตะวันออก – 
บ้านสุขสวัสดิ์  มีหญ้าขึ้นรกมาก เกรงว่าจะเกิดปัญหาต่างๆตามมา อยากให้ทุกฝ่าย
ร่วมกันพัฒนา ถางป่าให้สะอาดเรียบร้อยและปลอดภัยต่อผู้ที่สัญจรไปมา โดยเฉพาะ
ในเวลากลางคืน 
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- ตรวจแล้ว 
๑(ลงชื่อ)................................  
๒(ลงชื่อ) ............................... 
๓(ลงชื่อ)................................ 
 นายทองพูน ทัศนะ - เรียนประธานสภา กระผมนายทองพูน ทัศนะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 ผมก็เห็นด้วย 

สมาชิกสภา หมู่ที่ 14   กับสมาชิกสภา หมู่ที่ 5 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 วันแม่แห่งชาติ ชาวบ้าน     
  สุขสวัสดิ์ได้ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านด้านทิศเหนือของป่า รอบหมู่บ้านไปจนถึงหมู่ท่ี 2  
  แต่เนื่องด้วยเวลาไม่พอ จึงหยุดไว้เพียงเท่านั้นก่อน แต่ก็ได้คุยกับท่านผู้ใหญ่บ้าน ทุก  
  หมู่บ้านแล้วว่า จะช่วยกันตัดหญ้าริมทางบริเวณถนนสายตะเคียน - โคกเหล็กให้

ตลอดทั้งสาย 

นายก อบต. - เรียนประธานสภา เรื่องของการพัฒนาหมู่บ้าน ถ้าจะรองบประมาณขอ งองค์การ
บริหารส่วนต าบลบัวทองด าเนินการอย่างเดียวก็คงจะล าบาก ต้องขอความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกันท า  โดยเฉพาะถนนสายตะเคียน – โคกเหล็ก มีคนไป
ขโมยสายไฟท าให้สายนั้นไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ เราก็ด าเนินการซ่อมแซมด้านนั้น
เพ่ือความปลอดภัย 

ประธานสภา - เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนอีก ผมขอปิดการประชุม 
 
ปิดการประชุม เวลา 15.00 น. 
 
 

             (ลงช่ือ)       ปรียานุช  พัฒนชัย      ผู้บันทึกการประชุม 
(นางสาวปรียานุช  พัฒนชัย) 

เจ้าหน้าที่งานสภา 
 
 
  (ลงช่ือ)    ปิยะดา  ธณเตชทัต    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นางปิยะดา  ธณเตชทัต) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง 
 
 


